



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.(ผ.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔, ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว.๑๗๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรประเด็นข้อสั่งการ รมว.มท. ในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ร.อ.ส.ด. น.น.ผ.ต. ผ.ช.ช. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สล. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ รมว.มท. ได้โปรดมีบัญชาให้จัดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำ มท. ทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

การประชุมฯ ดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีประเด็นข้อสั่งการสำคัญของผู้บริหารระดับสูงที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ สล. หลายประเด็น ซึ่งเป็นภารกิจที่เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล (Agenda) และเป็นภารกิจหลักของ สล. (Function) เพื่อนำไปดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area) และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐

สล. ขอเรียนว่าได้สรุปรประเด็นข้อสั่งการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกรุณาติดตาม รายงานผล ความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวให้ อ.ส.ด. ทราบต่อไป

(นายรัฐศาสตร์ ชิดชู)

ล.ส.ด.

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหรือข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
๑.การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) การจัดทำดอกไม้จันทน์ของประชาชน ขอให้ สด. ปค. พช. เชิญชวนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำโดยยึดรูปแบบและวัสดุของ กทม. และเชิญชวนทุกหน่วยงานได้ร่วมปลูกดาวเรืองในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ในส่วนผู้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ขอให้ยึดแบบและขนาดของกรมศิลปากรในแต่ละจังหวัดขอให้เป็นผู้รับผิดชอบกลางโดยพิจารณาตามความเหมาะสม การอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่	-กพส./สล. -สจจ.	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยา	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ท้องถิ่น ท้องที่ ดำเนินการแจ้งเหตุให้กับประชาชนรับทราบก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมรับมือในการอพยพและให้ความช่วยเหลือ โดยให้ถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนและให้พิจารณาข้อมูลให้มีความถูกต้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๓.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างสมพระเกียรติเรียบง่าย เหมาะสม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน	-กพส./สล. -สจจ.	ถือปฏิบัติโดยเร็ว
๔.การดำเนินการตลาดชุมชน	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ สด. ดำเนินการเรื่องตลาดชุมชน โดยจัดทำรายละเอียดการดำเนินการจัดตั้งตลาดชุมชน ข้อดี ข้อเสียของการจัดตั้งตลาดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อทราบเป็นระยะ	-กพส./สจจ.	ถือปฏิบัติโดยเร็ว

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
๕.การกำจัดผักตบชวา	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการกำจัดผักตบชวา ทั้งการกำจัดครั้งใหญ่ ,การจัดเก็บตามลำน้ำ คูคลอง ,การตั้งชมรมคนริมน้ำ ขอให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ.	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๖.การใช้ยางพาราในพื้นที่	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางพาราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปลูกยางพาราที่ประสบภาวะราคาคงต่ำ อาทิ การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน ลานกีฬา เป็นต้น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันและขอให้สรุปการดำเนินการเพื่อทราบเป็นระยะ	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๗.การประพาดดินของข้าราชการ	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ทุกหน่วยงานกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประพาดปฏิบัติตนในอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบของจรรยาบรรณของข้าราชการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	-ทุกสำนัก/กอง -สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๘.การบริหารจัดการขยะ	ข้อสั่งการ รมว.มท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ สจ. เร่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๐) ตลอดจนมาตรการการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ และการจัดกลุ่มขยะ (Cluster) ในการบูรณาการการจัดเก็บขยะ และเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่	-กพส./สจจ.	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สรุปประเด็นโดย : นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการกรม สจ.